



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก ฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ของโรงพยาบาลสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ซึ่ง อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และ ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๑๔๗๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การย้าย การโอน และการเลื่อน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ โดยมอบให้ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ได้ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ แล้ว มีมติคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางสาวสมศิริ วันสบตีวงศ์	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๒๔๓๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสุโขทัย กลุ่มการพยาบาล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จะต้องขอรับการคัดเลือก (ซีตัว) ใหม่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนด อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ประธานคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก ฯ
 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 ของโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับการ คัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑.	นางสาวสมศิริ วันสบัติวงศ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๔๒๕๓๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสุโขทัย-ลก กลุ่มการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	๑๔๒๔๓๗	ย้าย
<p>ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดสอดคล้องทั้งองค์กร ๒. โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานใหม่/ผู้ช่วยหัวหน้างาน ๓. โครงการคลังคนเก่ง ๔. การจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายงานพยาบาล (Career Path) ๕. โครงการสร้างผู้นำองค์กรต้นแบบ <p>ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "โครงการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)</p>						
						๑๐๐%